



# Asian Productivity Organization "The APO in the News"

Name of publication: Krungthepturakit (29 September 2014, Thailand)

กรุงเทพธุรกิจ

# ดัดแปลงกาย

ปีที่ 27 ฉบับที่ 9503 วันจันทร์ที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2557 kjud@nationgroup.com



### ไปเป็นสาวบ้าน

ท่ามกลางสินค้า บริการ ที่ออกมาเพื่อเกษตรกรผู้ปลูกผลไม้ที่จริงจังเป็นพิเศษก็มีเครือข่ายที่คอยช่วยเหลือเกษตรกรสำคัญเพื่อการรวมกลุ่มกันในหมู่เกษตรกรผู้ปลูก "เครือข่ายประสานงานกลุ่มผู้ปลูกผลไม้ทางเกษตรกรรม การไปไม่และการประมวลผลผลไม้ หรือที่เรียกกันในชื่อเล่นว่า 'ฮิเมะ-โคลลาโบ' (Hime-Collabo) ที่คาซุเอะ บอกว่าพื้นที่เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการทำการเกษตรให้กับผู้ปลูก

"เครือข่ายเกษตรกรผู้ปลูกผลไม้เป็นสิ่งจำเป็นอย่างมากในอุตสาหกรรมนี้ โดยถึงแม้พวกเขาจะมีรวมตัวเป็นเครือข่ายอยู่ในท้องถิ่นด้วยกันแล้ว แต่การประสานเครือข่ายให้ขยายไปอยู่ที่ทั่วประเทศ จะช่วยให้สามารถแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ได้กว้างขวางและหลากหลายมากขึ้น เพราะจากเหนือจรดใต้ ประเทศญี่ปุ่นมีเกษตรกรรวมทั้งหลากหลายภาคส่วนหลากหลายภูมิภาค"

แต่นอกจากนี้ ก็ยังมีความพยายามของหมู่เกษตรกรผู้ปลูกด้วยกันเองอย่าง 'เอช ออที สควีย 40' คณะของเกษตรกรที่สวนและกรรมกรของ โคดะ ออที ฟาร์มที่โตมากในครอบครัวเกษตรกร หลังจากทั้งคู่จบการศึกษาจาก



จะเกิดอะไรขึ้น เมื่อสาว ๆ จากแดนอาทิตย์อุทัยตัดสินใจถอดผ้ากันเปื้อนทิ้งมีดไว้บนเตียง และคว้าจอบเสียมตะลุยไปโน้ท้องนา??

# ฟาร์มนี้ 'หญิง' คุม!

ป.ป.ป. ป.ป.ป.ป.

ทำไมไม่ต่างกับบ้านเรา สำหรับประเทศไทยที่ชื่อเรื่องความก้าวหน้าทางการเกษตรอย่าง ญี่ปุ่น ซึ่งกำลังเผชิญปัญหาสังคมสูงวัย ขณะที่คนรุ่นใหม่ไม่สนใจหันมาทำเกษตรกรรม จนปัจจุบันการได้เที่ยวไร่สวนทำฟาร์มที่ประเทศวัย 80-90 ปี คือเรื่องแสนจะธรรมดาในประเทศนี้ จึงไม่น่าแปลกใจที่ คาซุเอะ ซาได ผู้บริหารการดำเนินงานดูแลสวนและผู้ปลูก และฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านการเกษตรกรรมของฟาร์มไปโน้และโรงแรมที่พักญี่ปุ่น จะแนะนำ ความมั่นคงทางอาหาร คือ ประเด็นสำคัญที่รัฐบาลกำลังเป็นห่วงอยู่ในขณะนี้

เพราะจากการสำรวจเกษตรกรจำนวน 1.77 ล้านคนในปี 2012 ที่หน่วยงานระหว่าง การอบรมเดือนสองในโครงการ "Multi Country Observational Study Mission on Best Practices in Promoting Innovation and Productivity in Agriculture for Mass Media Practitioners" จัดโดย องค์การพัฒนาสันติภาพเอเชีย ณ ประเทศ ญี่ปุ่น พบว่า เมื่อจำแนกตามอายุ กลุ่มใหญ่

ที่สุด คือ เกษตรกรที่มีอายุ 70 ปีขึ้นไป มีถึง 815,000 คน ขณะที่กลุ่มที่เล็กที่สุด ก็คือ เกษตรกรที่มีอายุต่ำกว่า 39 ปี มีอยู่แค่ 84,000 คน โดยอายุเฉลี่ยของเกษตรกรญี่ปุ่นอยู่ที่ 66 ปี

ขณะที่สถานการณ์ปัจจุบัน ประเทศญี่ปุ่นต้องพึ่งพาการนำเข้าสินค้าอาหารมากกว่าที่ สามารถผลิตเองได้ในประเทศอยู่แล้ว และยิ่งหากจำนวนเกษตรกรมีแนวโน้มว่าจะลดน้อยลง โดยเฉพาะเมื่อคนรุ่นใหม่ไม่ยอมมาทำฟาร์มเกษตร ในอนาคต ญี่ปุ่นก็จะยิ่งเสียดุลยภาพทางด้านอาหารไปอย่างสิ้นเชิง

ในเรื่องนี้ ภาครัฐเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ โดยมุ่งให้การสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีการเกษตรที่ทันสมัย ผู้การเป็น Smart Farmer เพื่อดึงดูดให้คนรุ่นใหม่หันมาสนใจทำเกษตรกรรม นอกจากนี้ ซินโด ฮาเนะ นายกรัฐมนตรีประเทศญี่ปุ่น ก็ยังออกนโยบายให้มีการส่งเสริม "ผู้หญิง" ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการเกษตรให้มากขึ้น

แม้ว่านี่ เกษตรกรผู้หญิงจะมีสัดส่วนเกือบครึ่งหนึ่งในจำนวนเกษตรกรของญี่ปุ่นอยู่แล้ว แต่ก็ยังเป็นสัดส่วนที่พ่ายไปทางการเกษตรที่ภาคเอกชนไปจนถึงผู้สูงอายุอยู่ดี ขณะที่การสืบต่อของฟาร์มก็ตกเป็นภาระ

นิยม เรียกว่าไร่ในน้ำจะแยกแยะดูความเคลื่อนไหวของครอบครัว แต่ในระยะหลังเริ่มมีการปฏิเสธขอไว้รับช่วงสืบทอดอาชีพนี้มากขึ้น ส่งผลให้ผู้หญิงรุ่นใหม่ซึ่งรับช่วงสืบทอดกิจการแทนผู้ชายเห็นจำนวนลดน้อยลงไปด้วย

ทั้งหมดจึงนำมาสู่การพัฒนาศูนย์รวมที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่เกษตรกรหญิงที่หันมาทำฟาร์มด้วยตัวเองได้ผ่านภาคส่วนที่สหสาขาและแนวทาง ที่ทรงพลังเสริมให้มีการรวมกลุ่มกันในหมู่เกษตรกรหญิง จนเกิดเครือข่ายขึ้นในชื่อ "เครือข่ายเกษตรกรหญิงภายใต้โครงการ 'โนโย-โจชิ โปรเจกต์' (Nougyo-Joshi Project) ที่ คาซุเอะ ซาได เฝี่ยวว่า ปัจจุบันมีเกษตรกรหญิงเข้าร่วมโครงการนี้ 181 ราย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นคนที่อายุ 30 - 40 ปี หรือมีประสบการณ์จากผู้ประกอบการเกษตรกรเล็ก 13 แห่งทำ และ ผู้สนับสนุนในด้านอื่นๆ อาทิ ที่นำตัวอย่างของชุด, พัดควร์, ไร่แปลง ฯลฯ ซึ่งได้สนับสนุนแล้วกว่า 200 ราย ที่ว่านั่นก็กำลังทำในครั้งที่ 2 จนกลายเป็นหลากหลายกิจกรรมที่เชื่อมต่อกันจากทั้งรุ่นพี่รุ่นน้อง จนถึงการออกสินค้าทางการเกษตรเพื่อตอบรับความต้องการกลุ่มผู้หญิงโดยเฉพาะ

นักปลูก อาทิ ระบุว่าทุกสิ่งทุกอย่างหาแล้วหาเพื่อจับตลาดเกษตรกรผู้ปลูกโดยเฉพาะ จากโตเกียว มีห้องโถงเคลื่อนที่เพื่อเกษตรกรหญิงที่ออกไปต่างไร่ต่างนาในที่ต่างไกล และยังมีหลากหลายผู้ประกอบการที่พัฒนาเครื่องมือหรือมีอู่ทางการเกษตรที่ใช้รับโทรศัพท์ผ่านเครือข่ายในแถบของภาคธุรกิจ

ประเทศเยอรมนีเมื่อกลับสู่บ้านเกิดก็ตั้งใจที่จะเป็นเชฟนา ปุ๋ยข้าวหรือแก๊สเป็นชนิดพิเศษ 5 เซกตาร์ และเปิดรับจองอีกจำนวนหนึ่ง ในฟาร์มที่ชื่อว่า 'Oz Farm'

นอกจากนี้ หากจะเทียบเรื่องราวได้ขอแลกเปลี่ยนที่จบมาพร้อมกันแน่นอนว่าเมื่อเงินของเธอยังไม่ได้กับพวกเขา "แต่พวก

